



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 7 /2566

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)”
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 80 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีโจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและ OKR ของประกาศทุน และความน่าสนใจของโจทย์วิจัย 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน (ความเป็นไปได้เชิงหลักการ) 4) ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัย และมีประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ 5) โอกาสและผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nrriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4714644	การพัฒนาภาพสินค้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ระยะที่ 3 ด้วยกลไกขับเคลื่อนทุน ศิลปะ วัฒนธรรม และนักจัดการเรียนรู้เมือง (City Learning Administrators)	ผศ. อาริยา ป่องศิริ	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2	4714906	การพัฒนาทะเลสาบเมืองเก่าแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมผ่านพื้นที่การเรียนรู้ ตลาดเก่า ตลาดเก่า ตลาดเรา	ดร. นิมารุณี หะยิวาเงาะ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3	4715094	เขตโซนนคร:กลไกความร่วมมือเพื่อยกระดับพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ผศ.ดร. กัญญา มิชะมา	มหาวิทยาลัยนครพนม
4	4715182	แผนการขับเคลื่อนฉะเชิงเทราสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ฉะเชิงเทรา เมืองสร้างสุข เมืองแห่งเทศกาล ผสมผสานสู่เมืองแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้บริบทฉะเชิงเทราเมืองสร้างสุข สร้างพลังสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	รศ.ดร. ดวงพร ภู่มะกา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5	4715210	ปากพูนวิชาลัย : การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองปากพูนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO	ผศ.ดร. ดำรงค์พันธ์ ใจท้าววีระพงศ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6	4714406	โครงการยกระดับและขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย: การเรียนรู้งานไม้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างอาชีพจากย่านถนนสายไม้บางโพ ชุมชนประชาชนภูมิตร	ผศ.ดร. ปริญญ์ เจียรณนิโชติชัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7	4714852	ทะเลสาบสงขลาโมเดลแห่งการเรียนรู้สู่เมืองมรดกโลก	นางสาววิจิตรา อมรวีระชัย	มหาวิทยาลัยทักษิณ
8	4714729	การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และธุรกิจชุมชนเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	นางสาวจิตติคุณ นียมสิริ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9	4714730	การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบเพื่อทุกคนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	รศ.ดร. นवलวรรณ ทวยเจริญ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
10	4714814	เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลาดกระบัง : เมืองพิเศษแห่งการเรียนรู้สามนิเวศ	รศ.ดร. จรสวรรณ โกยวานิช	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
11	4715284	การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปัตตานีสู่ การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุน วัฒนธรรม	ผศ.ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟิ อัสซอลิฮีย	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
12	4714898	พลังโมเดล: เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ แก้ไขปัญหาความยากจนชุมชนนครแห่งความสุข	นางสาวทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร	มหาวิทยาลัยทักษิณ
13	4715189	การสร้างกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่แบบมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับและ ขับเคลื่อนเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
14	4714586	กลไกความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์ เมืองไปสู่การยกระดับและขับเคลื่อน พัทลุงเป็น เมืองแห่งการเรียนรู้ สำหรับคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	นางสาวลลิตา จำปาโท	บริษัท รักษ์บ้านเกิด พัฒนาเมือง จำกัด
15	4715131	ต้นแบบกลไกการยกระดับและขับเคลื่อนเมือง โคราชสู่เมืองแห่งการเรียนรู้	ดร.ดิณณ์ ธิรกุลโตมร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
16	4715139	การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ พื้นที่นำร่องเทศบาลเมืองแม่เหียะ	ผศ. ดร. ภราดร สุริย์พงษ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17	4714937	โครงการบูรณาการระบบนิเวศเชิงความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม เพื่อ สร้างชุดความรู้ กิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ สำหรับ Satun UNESCO Global Geopark Learning City	ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี